

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 10 - 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง

1. ชุดต้นแบบปลูกถั่วดาวอินคา เสริมรายได้เดือนละ3หมื่น
2. เปิดผลสำรวจเกษตรกรพอใจระดับปานกลางกับมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ของกระทรวงเกษตรฯ
3. "ประคองหางดำเชียงใหม่" เพาะพันธุ์ไก่ใหม่ไข่ดกป้อนตลาดไฮเอนด์
4. "ปีกฉัตร" โต้รัฐบาลดูแลเกษตรกร
5. ลดสิทธิร้อยละ5เช่นส่งนมขายกัมพูชา
6. อัดงบจูงใจ ลด'นาปรัง' ลง5แสนไร่
7. ภาพข่าว: เปิดงาน
8. ภาพข่าว: รักษาธรรมชาติ
9. ภาพข่าว: มอบตราสัญลักษณ์
10. พันวิฤตแล้งเกษตรลุยทส.เร่งโครงการน้ำ

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
มติชน

ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
คม ชัด ลึก
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
โพสต์ทูเดย์
มติชน

ชุดแบบปลูกถั่วดาวอินคา เสริมรายได้เดือนละ3หมื่น

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชร่วมกับกลุ่มเกษตรกร พบว่า ถั่วดาวอินคาเป็นพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร มีสรรพคุณทางยาและเป็นที่ยอมรับของผู้รักสุขภาพ ซึ่งตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ คือ นายวิสุทธิ์ ภารกิจ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ สพก.บ้านดงป่ายาง ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย ซึ่งก่อนหน้านี้ทำสวนยางพารามานาน แต่เมื่อประสบปัญหาหาราคา จึงมีแนวคิดทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยจัดสรรพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกถั่วดาวอินคา

ในปีที่ 1 สามารถเก็บผลผลิตได้ 2-3 รอบ เฉลี่ยปีละ 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ปีที่ 2 เก็บผลผลิตได้ 3-5 รอบ เฉลี่ยปีละ 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ และนำถั่วดาวอินคา กะเทาะเปลือก ก่อนนำเมล็ดเข้าเครื่องบีบขนาดเล็กเพื่อสกัดน้ำมัน โดยเมล็ดถั่วดาวอินคา 3 กิโลกรัมสกัดน้ำมัน 1 ลิตร ซึ่งถั่วดาวอินคา 1 ไร่ จะได้น้ำมัน 130-150 ลิตร ส่งขายขนาดบรรจุ 800 มิลลิลิตร 2,000 บาท ใบตากแห้งทำเป็นใบชาราคา 500 บาทต่อกิโลกรัม ช่วยเสริมรายได้เดือนละ 20,000-30,000 บาท ทั้งนี้หากใครสนใจการปลูกถั่วดาวอินคา สามารถติดต่อได้โดยตรงกับ นายวิสุทธิ์ โทร.09-3379-5337 หรือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี โทร. 0-4229-5578

เปิดผลสำรวจเกษตรกรพอใจระดับปานกลางกับมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงเกษตรฯ

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยว่า แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่บางพื้นที่ยังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่ฉะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ทั้ง 8 มาตรการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานซึ่งที่ผ่านมากในภาพรวมคิดเป็น 80-90% สามารถช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งได้จะมีบางโครงการที่ยังล่าช้าหรือเข้าไม่ถึงเกษตรกร

ทั้งนี้ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFIC) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรใน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง สพบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี รวม 416 ตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กระทรวงเกษตรฯ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น

คิดเป็น 97.1% โดยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้งจากเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ 99.8% และเห็นว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 94.6% ทั้งนี้ เห็นว่ากระทรวงเกษตรฯ สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตได้ 68.6% ทำให้ครอบครัวตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 68.1% ขณะที่ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการแก้ปัญหาภัยแล้งอยู่ในระดับปานกลาง

ด้าน ผศ.ดร.กัมปนาท เท์อุสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ วิชาการเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ มีอยู่ 416 ครอบครัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาอยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้รายได้ทางการเกษตรลดลงคิดเป็นสัดส่วน 96% โดยพบว่าในช่วงเดือน พ.ย. 58 เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง 16.5% ขณะที่เดือน พ.ค. 59 เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเป็น 97.1% ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ 2 มาตรการที่ช่วยลดรายจ่ายกับเพิ่มรายได้ ในส่วนของมาตรการที่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนา/พืชใช้น้ำน้อยนั้น เกษตรกรมี

ความไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำให้มีรายได้เพียงพอและคุ้มค่าพอที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชดังกล่าว จึงทำให้มีเกษตรกรเพียง 29.7% เท่านั้นที่ปฏิบัติตามเพราะเห็นว่าใช้ได้จริง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวัดระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการแก้ไขปัญหาของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งและแก้ปัญหาในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรยังมีความเข้าใจว่ากระทรวงเกษตรฯ ต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะด้านการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ควบคุมราคายับยั้งการผลิต การหาลดราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ทำให้เกษตรกรยังมองกระทรวงเกษตรฯ ในเชิงลบอยู่ ทั้งนี้ มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม ควรให้ความรู้กับเกษตรกรถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ราคาสินค้าผันผวน ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ควรจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรควบคู่กับการให้ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด ควรปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนา/พืชใช้น้ำน้อยให้มีประสิทธิภาพในช่องทางที่เหมาะสม

“ประตูทางดำเชียงใหม่”

● เพาะพันธุ์ไก่ใหม่ใช้ตกป้อนตลาดไฮเอนด์

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงผลงานวิจัย “ไก่ประตูทางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก” ภายในพิธีเปิดงาน “9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 8” ว่า ในช่วงปี 2559-2564 กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการพัฒนาพันธุ์ “ไก่ประตูทางดำเชียงใหม่” เป็น “ไก่ประตูทางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก” โดยได้กำหนดเป้าหมายสร้างฝูงพันธุ์ไก่พื้นเมือง ประตูทางดำเชียงใหม่ที่ให้ไข่ดกเพิ่มขึ้นอีก 30% ในเวลา 5 ปี เนื่องจากไก่ประตูทางดำเชียงใหม่ เป็นไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคระบาด มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี และให้ไข่ดกกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ และเมื่อมีคุณภาพดีก็ไก่เนื้อทางการค้า รสชาติอร่อย โดยปัจจุบันมีการคัดเลือกแม่พันธุ์และผสมพันธุ์แล้วจำนวน 2,000 ตัว ซึ่งโครงการนี้จะใช้งบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 6.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการที่จัดขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์มีเป้าหมาย ปลูกปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์ ที่เน้นงานวิจัยในการสร้างพันธุ์ใหม่ให้มีศักยภาพของพันธุ์ที่ดีขึ้น กว่าเดิม เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยสามารถแข่งขันทางการตลาด เกษตรกรรายย่อย รายกลาง นำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคในชุมชน หรือจำหน่ายเป็นไข่ไก่พรีเมียมเป็นพื้นฐานในการสร้างไข่ไก่ธรรมชาติ และไข่ไก่อินทรีย์ เพื่อรองรับตลาดระดับสูงต่อไป.

ฉะ'สมชัย' งูเหลือมในโถส้วม

เต็มถ้ำรัฐวุฒิได้ นปช.ยื่น'บิกตู' แจงปราบโกง!

กกต.เผยได้รับเรื่องร้องเรียน
ทำผิด พ.ร.บ.ประชามติต่อ
เนื่องในพื้นที่ กทม. ขณะที่
ผอ.เลือกตั้งหลายจังหวัด
หวังผู้ไม่หวังดีปลอมแปลง

บิกูเล็ด"สม-
ชัย"ขอ
แหล
★มีต่อ
หน้า
9

ฉะ'สมชัย' ☆ ต่อจากหน้า 1

ด้วยร้ายยาวลงเฟซบุ๊กเห็นพวกชอบคำให้การแพก
"ตู-เต็น" จะตั้งศูนย์จับผิด จะแฉกันยังไงก็เชิญ
"จตุพร" นำทีม นปช.ลุยถึงทำเนียบยื่นหนังสือ
แจงเจตนาตั้งศูนย์ปราบโกง ปูดมีทหารปูพรมคุกคาม
แกนนำหลายจังหวัดไม่อยากให้ตั้งศูนย์ภูมิภาค
ดักคอถ้าตั้งปิดศูนย์คือมีเป้าหมายจะ โกงประชามติ
"เต็น" เล็งทำหนังสือขออนุญาตกกต.ส่งผู้สังเกตการณ์
เข้าไปในคูหา ตอกกลับ "สมชัย" เก่งแต่จับผิด
ทำคนหวาดกลัวไม่รู้จะ โผล่มาเมื่อไหร่เหมือน
"งูเหลือมในโถส้วม" พท.-ปชป.ยังประสานเสียง
ขอเปิดพื้นที่แสดงความเห็นต่าง ชี้ความเท่าเทียม
นำไปสู่การยอมรับผลประชามติ

สืบเนื่องจากการรณรงค์ให้ประชาชนออกไป
ใช้สิทธิลงประชามติในวันที่ 7 ส.ค. ในรูปแบบต่างๆ
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ใช้วิธีให้

นักร้องชื่อดังร้องเพลงรณรงค์ ท่ามกลางเสียงครหา
ว่ามีบางช่วงบางตอนเหยียดคนภาคเหนือและอีสาน
ขณะที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) โดยนายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการ
นปช. ได้จัดทำวีดิทัศน์โศกเพลงแห่ออกมาในวันล่าสุด
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านกิจการบริหาร
งานเลือกตั้ง ก็ออกมาแถลงผ่านเฟซบุ๊กกระแทกกระทั้น
กลับไป

เผยได้รับแล้วเรื่องผิดประชามติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มิ.ย. ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายบุญส่ง น้อย-
โสภณ กกต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
กล่าวว่า กกต.ได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
ผิดตาม พ.ร.บ.ประชามติมาตลอด ทั้งหมดเป็นเรื่อง
ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกัน ทราบ
จากผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดหลายจังหวัด ได้
แสดงความกังวลว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีปลอมแปลง
จุดสารการออกเสียงประชามติ สรุปย่อสาระสำคัญ
ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม หรือบิกูเล็ดที่
กกต.จะดำเนินการส่งไปยังประชาชนทุกครัวเรือน
ให้มีเนื้อหาที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง หรือ
ชี้นำการออกเสียงประชามติทางใดทางหนึ่งไปวาง
ไว้ในชุมชน ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องพิจารณากัน
ว่า ผอ.กกต.จังหวัดจำเป็นต้องลงบันทึกประจำวัน
ต่อพนักงานสอบสวนไว้ก่อนหรือไม่

หาก พ.ร.บ.ขัด รธน.แก้ตามคำสั่งศาล

นายบุญส่งกล่าวว่า ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ดำเนินการรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้
วินิจฉัยด้วยความรวดเร็ว จะทำให้เรื่องนี้มีความ
ชัดเจนขึ้น ส่วนตัวมองว่ามาตรา 61 วรรคสอง ไม่
กระทบต่อการแสดงความเห็นของประชาชนโดย
ทั่วไปแต่จะกระทบกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
มากกว่ายอมรับว่าคำว่า "หายากาย" และ "รุนแรง"
ไม่เคยถูกบัญญัติในโทษทางอาญามาก่อน ยืนยัน
ว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไร
จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการประชามติ ถ้า

หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว
จะต้องแก้ไขตามคำวินิจฉัยของศาล กกต.อาจจะ
พิจารณาว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติอะไรไปหรือไม่
ในการแก้คร่าวๆกันเพื่อประโยชน์ในการออกเสียง
ประชามติ โดย กกต.จะเป็นผู้ร่างก่อนส่งให้คณะ
รัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาและส่งไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อดูความถูกต้อง และส่งกลับมาคณะ
รัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อเสนอต่อ สนช.ให้พิจารณาอีก
3 วาระ แต่ระหว่างนี้จะมีผลใช้บังคับอยู่

"สมชัย" เล็งแปลบิกูเล็ดแจกต่างชาติ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการ
บริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงความคืบหน้าการจัด
พิมพ์จุดสารการออกเสียงประชามติ สรุปย่อสาระสำคัญ
ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม หรือบิกูเล็ด
ว่า ขณะนี้ กกต.ได้เพิ่มจำนวนการจัดพิมพ์บิกูเล็ด
เป็น 20 ล้านเล่ม จากเดิมที่กำหนดจัดพิมพ์ไว้ 17
ล้านเล่มเบื้องต้นการจัดพิมพ์จะดำเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ และเมื่อจัดพิมพ์เรียบร้อย
แล้ว กกต.ก็จะแจกจ่ายไปตามครัวเรือนที่มีผู้มีสิทธิ
ออกเสียง จำนวน 17 ล้านเล่ม ส่วนอีก 3 ล้านเล่ม
ที่เหลือก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมการรณรงค์และประ-
ชาสัมพันธ์ตามจังหวัดต่างๆ ขณะเดียวกัน จะแปล
เป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อแจกให้กับต่างชาติที่มา
สังเกตการณ์การออกเสียงประชามติด้วย ซึ่งขณะนี้
มีเพียงองค์กรเดียวคือเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้ง
เสรี หรืออินเฟรล

โพสต์แหลชวนลงประชามติ

นายสมชัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
ว่า แหลประชามติ กกต.สมชัย จะขอกล่าวความ
ตามที่เห็นไป ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถ้ามองเรื่องคร่าวๆ
ประชามติ วันที่เจ็ดสิงหา ใครๆจะมาว่าไม่เป็น
ประชาธิปไตย จะพูดก็ห้าม ชอบปรามเรื่อยไปทำไม
"ไม่ใส่ใจ ไปรณรงค์ลงมติตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่ทำนิ
บรยากาศแบบนี้ จะเอาได้ยังไง จึงขอบอกกล่าว
บอกเล่าความนี้ ทั้งจริงหรือไม่ ให้ไปไตร่ตรองกัน
กฎหมายมีอยู่ เปิดดูพบหลัก สิ่งที่ทำนั้น ใช่ว่ามี
มากมาย หนึ่งห้ามกล่าวเท็จ สองห้ามหายากาย
ปลุกระดมมันหมาย ข้อสามสามนั้น ส่วนเสรีภาพ
ประชาไทยทั่วกัน อุดมคติตามฝัน นั้นไม่เคยลิดรอน
จะใส่สื่ออะไร ไม่ต้องผิดผ่อน ไม่มีใครเดือดร้อน
เรื่องสื่อของท่านจะแหลจะเดิน ไซ้เป็นเรื่องรำคาญ
เชิญท่านสนุกสนาน สำราญบานใจ

แหล "ตู-เต็น" จะแฉยังไงก็เชิญ

นายสมชัยโพธิ์เสถียรว่า ผู้สื่อข่าวจะตั้ง ศูนย์ข่าวอะไร จับผิดใครๆ ไม่ใช่หนักหนา ร่วมกันสรรคร์สร้างเส้นทางประชาต้องอินตัวว่าร่วมด้วยช่วยกันแค่อย่า แอบแฝง จำแลงแปลงพันธุ์ เอาเรื่องประชามตินั้น ขึ้นมาบังหน้า ญัฐวุฒิจะเห่า จะแฉอย่างไรนา (ขอภัย บังเอิญคำสัมผัส) กกต.สมชัยไม่ว่า เชิญ แห่ตามใจ ขอมว่าเสียงคิดดนตรีก็แบ็คให้ สตูดิโอ แสงไฟยิ่งใหญ่สุดโต่งแล้วก็นาน วานที่นั่นที่เข้าใจ สักที สิ่งดีมีหลาย ประชามติ เชิญท่านหญิงชาย ตัดสินใจสุดท้ายแล้วออกไปลงกัน จะรับไม่รับ ขอบ ไม่ชอบหรือไม่ 7 สิ่งนั้น ร่วมกันใช้สิทธิเพื่ออนาคต... เรารaaaaa หมายถึงเขียนเป็นบทเพลงไม่สงวน สิทธิเอาไปแปลต่อ 2.ไม่ได้ทำเป็น mv แบบคุณ ญัฐวุฒิ เนื่องจากไม่มีทุนจ้างดนตรีและสตูดิโอ และ หน้าตาข่มขี้ขี้ไม่ดีเท่า 3.ยินดีรับการสนับสนุน หากใครจะหาดนตรีและสตูดิโอให้ (เอาจริง)

กกต.ปดอบ ชรก.อย่ากลัวถูกจับผิด

วันเดียวกัน เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมรวมการเดินสี่ นายสุชัย สมเจริญ ประธาน กกต.เป็น ประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการสนับสนุนการ ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในโครงการ สัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มีนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการเขต กทม. ทั้ง 50 เขต เข้าร่วม โดยนายสุชัยกล่าวตอน หนึ่งว่า กกต.ตระหนักว่าการออกเสียงประชามติ จะบรรลุเป้าหมายและได้รับการยอมรับอย่างสุจริต ต้องมาจากการร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีจิตสำนึก ที่เป็นอิสระ ปราศจากการชี้นำและอิทธิพล จาก กระแสข่าวจากสื่อและสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจุบัน อาจทำให้ ผอ.เขตการเลือกตั้งไม่สบายใจ เพราะอาจมีการจ้องจับผิดและกระทบกระทั่งกับ ประชาชน จึงขอเรียนว่าท่านมีหน้าที่ชี้แจงกระบวนการ ทำประชามติ ขอให้ทำงานด้วยความสบายใจ ยึดหลักวางตัวเป็นกลางไม่ชี้นำ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หากทำงานตามหลักกฎหมาย จะคุ้มครองตนเอง

ปลัด มท.ย้ำไม่มีธงทำประชามติ

ช่วงบ่าย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในการสัมมนาว่า ช่วงนี้จะมีคนถามว่าร่างรัฐธรรมนูญต้องมีธงหรือไม่ ขอย้ำว่า จะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านต้องไม่มีธง แต่มีอยู่ 3 ธงที่ข้าราชการต้องถือปฏิบัติคือ 1.บทบาทของผวจ. และนายอำเภอที่จะต้องให้ความร่วมมือกับ กกต. และ กรธ. 2.ช่วย กรธ.ประชาสัมพันธ์โดยขอให้ทำงานตามอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้อง และ 3.ร่วมมือ

☆ มีต่อหน้า 11

ฉะ 'สมชัย' ☆ ต่อจากหน้า 9

กับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอยู่ในร่องในรอย อยู่ในกรอบกฎหมาย อย่าให้ยกพวกตีกัน รว.มหาดไทยบอกว่าไม่อยากให้เสียสถานภาพความเป็นข้าราชการ อย่าเอาเสียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งทั้งต่อหน้าและลับหลัง ส่วนบทบาทที่เราดูแล กร. ข. ค. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกน้องของเราเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้พูดคุยก่อนลงไปทำงาน ให้รักษาความเป็นกลาง ไม่ให้มีธง ทำงานกันตามกฎหมายและอย่าทำ 3 สิ่ง.อย่าตีความร่างรัฐธรรมนูญเอง 2.อย่าขยายความ และ 3.อย่าแสดงความคิดเห็น เชื่อว่าจะมีการถามเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเยอะ ซึ่ง กรธ.ได้แก้คำถาม 26 ข้อ หากถามเกินจากนี้อย่าไปเสี่ยงตอบด้วยตัวเอง

นปช. จี้หยุดคุกคามศูนย์ปราบโกง

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นำโดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นางจิตา ดาวารเศรษฐ และ นพ.เหวง โตจิราการ เดินทางมายืนหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่าน นายพันศักดิ์ เจริญ ผอ.ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ขอชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานศูนย์ปราบโกงประชามติ โดยนายจตุพรกล่าวว่า ศูนย์ปราบโกงตั้งเพื่อให้การทำประชามติโปร่งใส ไม่ใช่โคลนเคลม คสช. พวกตนเป็นคนปากกับใจตรงกัน สิ่งที่หวังวันนี้คือศูนย์ปราบโกงระดับจังหวัดที่จะเปิดพร้อมกันในวันที่ 19 มิ.ย. เพราะมีทหารในพื้นที่ เข้าพบแกนนำแต่ละจังหวัด ลักษณะคุกคามไม่ให้ตั้ง เมื่อนายกฯประกาศชัดไม่ขัดข้องตั้งศูนย์ แม้จะไม่เห็นด้วย จึงขอความชัดเจนว่าท่านต้องการอะไร ถ้าต้องการให้เปิดศูนย์ต่อไป ต้องสั่งผู้ได้ บังคับบัญชาหยุดคุกคามประชาชนแต่ละจังหวัด

ถ้าสั่งปิดศูนย์แสดงว่าคิดจะโกง

"ศูนย์ปราบโกงจะไม่เป็นปัญหาใดๆกับ คสช. แต่จะเป็นปัญหากับคนที่โกงประชามติ เท่านั้น ถ้าไม่โกงก็ไม่ต้องเดือดร้อน แต่ถ้าต้องการ โกงจริงก็ให้ปิดศูนย์นี้เสีย พวกผมไม่ต้องการหาเรื่อง นายกฯ มาอย่างมีมิตรไมตรี อยากให้ใจเย็นในหนึ่ง คิดว่าศูนย์นี้เป็นภัยกับท่านอย่างไร เพราะการออก

อาการหุ่นเครื่องโกรธอย่างรุนแรงทำให้สงสัยว่า ในใจท่านคิดอะไรอยู่กันแน่ บอกเกลียดการโกง ถ้าไม่โกงจะไปโมโหเรื่องอะไร ผมไม่ได้กลัวว่าพวกท่านจะปิดศูนย์ปราบโกงฯ เพราะถ้าปิดจะเป็นคำตอบชัดเจนว่า ท่านต้องการโกงประชามติ เราไม่มีความลับอย่าอยู่กันอย่างหวาดระแวง ซึ่งเกิดจากการกลัวแพ้จนลนลาน" นายจตุพรกล่าว

"เดิน" แวะ "สมชัย" เป็นผู้นำโธส่วม

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขานุการ นปช. กล่าวว่า กรณีที่ตนเผยแพร่เพลงแก่ประชามติ แล้วมีท่าทีจากกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเฉพาะนายสมชัย ศรีสุทธิยากร เขียนเพลงแก่ตอบโต้ตนมา ขอบอกว่า กกต.ชุดนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.นายสมชัย เป็นประเภทชายเดี่ยว ส่วนอีก 4 คน เป็นประเภททีมชุดสำหรับประเภทชายเดี่ยวมักทำอะไรทุกอย่างที่ไม่ใช่หน้าที่ของ กกต. ส่วนทีมชุดก็มัดแต่ชักช้า มัวแต่ปรึกษาหารือ บทบาทที่เสร็จ กกต.ประเภทชายเดี่ยวหมด ดังนั้น ขอเรียกร้องให้ กกต.ประเภททีมชุดจัดการให้นายสมชัยอยู่กับร่องกับรอยปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็น กกต. ไม่ใช่วันๆ เทียวไปจับผิดเด็กเดินในมิวสิกวิดีโอ มานั่งแต่งเพลงกลอนแก่ตอบโต้ กินเงินเดือนควรทำหน้าที่ให้สง่างามอย่าทำตัวเป็นงูเห่าลือมโนโธส่วม ทำคนหวาดกลัวไม่รู้ว่าจะ โผล่มาเมื่อไหร่ ส่วนที่นายสมชัย ขาดทุนทรัพย์ในการอัดเพลง ตนไม่ใช่คนรวย แต่ถ้านายสมชัยจะเอาจริง ตนจะออกทุนให้ถ่ายมิวสิกวิดีโอให้ ต้องการแดนเซอร์จะคิดต่อที่งานประชาธิปไตยใหม่ นายพริษฐ์ วัชรวิทย์ หรือน้องเพนกวิน นายสิริวัชรุ เสรีวิวัฒน์ หรือจ่านิว และนายอานนท์ นาคา ทนายของจ่านิวให้ สน.ยินดีสนับสนุนให้บำ

เล็งขอ กกต.ส่งผู้สังเกตการณ์ดูหา

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า การที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปประกบติดปฏิบัติการทางจิตวิทยา ในหลายพื้นที่ สงสัยว่าการตั้งศูนย์ปราบโกงของ นปช. กำลังเผชิญสถานการณ์ที่มีคนตั้งศูนย์เพื่อปราบศูนย์ปราบโกงฯ อีกชั้นหนึ่งหรือไม่ การกิจศูนย์ปราบโกงฯแค่ 2 เดือนจบ ก็อยากให้นายกฯอดทนบ้าง ยืนยันภารกิจจะไม่ล่าเส้นพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแน่ และไม่มีความกังวลว่าใครจะสั่งให้ในพื้นที่ยุติทันที เมื่อถามว่า การที่นายกฯบอกห้ามเข้าใกล้หน่วยเลือกตั้งจะเป็นปัญหาต่อการทำงานศูนย์ปราบโกงฯหรือไม่ นายณัฐวุฒิตอบว่า จะทำหน้าที่สื่อถึง กกต.เพื่อขอให้ผู้สังเกตการณ์เข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง

พท.เฝ้าทวงถามเปิดพื้นที่เห็นต่าง

นายพล ปัทมะ อติส รมว.ต่างประเทศ แถลงข่าวต่อสื่อไทยกล่าวว่าคนไทยและต่างประเทศ เฝ้าติดตามการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะเกิดขึ้นในไทยตนเห็นว่าถ้ามีการเปิดพื้นที่ให้ ทุกฝ่ายมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่ ประเทศและส่วนรวมมี แต่ได้กับได้ เนื่องจาก 1.จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ การออกเสียงลงประชามติมีความเสรี เป็นธรรม และมีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับจากทั้งใน และต่างประเทศ 2.ทำให้บรรยากาศบ้านเมืองมี ความเป็นประชาธิปไตยและผ่อนคลายมากขึ้น 3.เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองจะเป็น ปัจจัยที่ช่วยลดความหวาดระแวงและเอื้อต่อการ สร้างความไว้วางใจของทุกฝ่ายในสังคม ทำให้เอื้อ ต่อการปรองดอง 4.ทำให้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุก กลุ่มมีส่วนร่วมทางการเมืองและกำหนดอนาคตของ ประเทศร่วมกัน 5.การให้แต่ละฝ่ายแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์เป็นกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยใน ทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ไม่เชื่อว่าความเห็นที่แตกต่าง ของคนในสังคมจะเป็นความขัดแย้งที่นำไปสู่ความ วุ่นวายและความไม่สงบที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาล ถ้าประเมินความเสี่ยงที่ความเห็น ต่างจะก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองแล้ว มี น้อยกว่าโอกาสที่จะโดนงูเผลอขึ้นจากซีกโครกมา กัดคน เปิดพื้นที่เสรีภาพประเทศมีแต่ได้กับได้

ปชป.แนะ รม.จูนทัศนคติลดกดดัน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ย้ำมาหลายครั้งสิทธิของ คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต้องมีเท่าเทียม ต้องมอง เป็นกลาง อย่ามีใครไปรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ หรือ รับผิดชอบรัฐธรรมนูญแต่เพียงผู้เดียว ไม่อย่างนั้น จะกดดันสูงผู้ร่างเหมือนผู้ปรุงอาหาร รอคอยชิม ในร้าน แต่เมื่อคนเข้ามาชิมแล้วไม่อร่อย อาจ ไม่ผ่าน หรือคว่ำรัฐธรรมนูญเข้าให้ แสดงว่าผู้ปรุง ไม่เข้าใจผู้บริโภค ไม่เข้าใจประชาชน ไม่เข้าใจ วัฒนธรรมการเมืองของประเทศ ให้ทุกฝ่ายวางใจ เป็นกลางผ่านไม่ผ่านว่ากันใหม่ตามกติกาเมื่อก่อน ระบอบประชาธิปไตยเหมือนการทำสงครามที่ไม่ เสียเลือดเนื้อ ไม่ใช่สงครามที่วัดแพ้ชนะกันที่ศพ ทหารหรือเหยื่อ แต่วันนี้เราวัดกันที่มีคนตามหลัง เรามากก็ชนะ ไม่ใช่เวลาเรามั่งจับผิด หรือทะเลาะ กันแล้ว เป็นช่วงที่แต่ละฝ่ายต้องหาพวกในการทำ ประชามติแล้ว ทุกฝ่าย โดยเฉพาะรัฐบาล คสช.ที่

อยากให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ต้องมานั่งนับนิ้วหา พวกได้แล้วว่าใครเป็นพวกเราบ้างถ้าไม่มีเลยหรือ อยู่โดดเดี่ยวจะได้สิ่งที่ตนเองต้องการอย่างมาก

พลเมืองได้กลับร้องเพลงหน้ากต.

ที่ศาลทหารกรุงเทพ นายพันซ์ศักดิ์ ศรีเทพ แกนนำกลุ่มพลเมืองได้กลับ กล่าวถึงกรณีที่นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านกิจการบริหารจัดการ เลือกตั้งรณรงค์การเผยแพร่คลิปเพลงที่มีเนื้อหาจงใจ ให้คนไปใช้สิทธิหรือออกเสียงรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ผิด พ.ร.บ.ประชามติเพราะเผยแพร่ในเว็บไซด์ ยูทูปก่อน พ.ร.บ.ประชามติมีผลใช้บังคับแต่อาจจะ ผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามเผยแพร่ซ้ำ ในระหว่างนี้เพราะจะสุ่มเสี่ยงผิด พ.ร.บ.ประชามติ มาตรา ๖๖๖๓ ว่า ขณะนี้ กกต.ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นเพลงของใคร หรือเพลงอะไรหรือจากเพลงใด อย่างไม่ก็ตาม กลุ่มพลเมืองได้กลับจะไปแสดงตัวว่า พวกเราเป็นคนจัดทำเพลงนี้ขึ้นมา และจะไปจัดการ แสดงโชว์ที่บริเวณหน้าสำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในเวลา 15.00 น. วันที่ 15 มิ.ย.นี้

ผบ.ทบ.สั่งเกาะติดตั้งศูนย์ปราบโกง

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใตพระราชอำนาจ (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณีจะ มีการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติทั่วประเทศของกลุ่ม นปช.ว่า ถือเป็นหน้าที่ของกกต. ในส่วนของกอ.รมน. มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่วนการติดตามความ เคลื่อนไหวนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยประสานงานกับหน่วยข่าว ซึ่งที่ผ่านมา พล.อ. ศิริชัย นาควานิชผบ.ทบ. ในฐานะ รองผอ.กอ.รมน. เน้นงานด้านการข่าวให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่ง ไม่ได้เพิกเฉย ทั้งนี้เรื่องข่าวสารต่างๆทางกอ.รมน. ก็ได้รับ แต่บทบาทของ กอ.รมน. ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ดังนั้นจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ “แม่จ่านิว” รายงานตัวศาลทหารฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาล ทหารกรุงเทพ น.ส.พัฒน์นรี ชาญกิจ หรือหนึ่งนุช มารดาของนายสิริวัชฌ์ เสรีวิวัฒน์ หรือจ่านิว แกนนำ กลุ่มพลเมืองได้กลับ เดินทางเข้ารายงานตัวต่อศาล ทหารกรุงเทพ หลังครบกำหนดฝากขังผิดที่สาม ใน คดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลทหารฯ ข้อหา ร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยในวันเดียวกันนี้พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้อง

ขอฝากขัง น.ส.พัฒน์นรีต่อเป็นผิดที่สี่ แต่ก่อนหน้านี้ นางพัฒน์นรีได้รับการประกันตัว จึงต้องเดินทางมา รายงานตัว นอกจากนี้ศาลทหารฯยังได้นัดสอบคำ ให้การและนัดฟังคำวินิจฉัยเรื่องเขตอำนาจศาลในคดี ที่แก่นนำกลุ่มพลเมืองได้กลับ ประกอบด้วย จ่านิว นายอานนท์ นำภา นายพันซ์ศักดิ์ ศรีเทพ และนาย วรณเกียรติ์ ชูสุวรรณ ร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้ง ที่ (รัก) ลัก เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2558 ที่หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯด้วย

ศาลชี้เขตพิจารณาคดีศาลทหาร

นายอานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มพลเมืองได้กลับ และทนายความสิทธิมนุษยชน กล่าวภายหลังฟัง คำสั่งเขตอำนาจศาลของกลุ่มพลเมืองได้กลับว่า วันนี้ศาลทหารได้นัดฟังคำสั่งที่ได้ยื่นคำร้องขอให้ ศาลได้วินิจฉัยเขตอำนาจศาล ปรากฏว่าทางศาลยุติ ธรรมได้วินิจฉัยแล้วว่าคดีของกลุ่มพลเมืองได้กลับ อยู่ในเขตอำนาจศาลทหาร ซึ่งต่อไปคดีนี้ก็จะมีการ พิจารณาของศาลทหารต่อไปอย่างไรก็ตาม ทนาย ของจำเลยทั้ง 4 คน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลทหารให้ส่ง สำนวนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าประกาศ คำสั่งที่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนั้นขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ รวมทั้ง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารที่ไม่ให้ มีการอุทธรณ์หรือฎีกาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังนั้น ศาลทหารจึงต้องสั่งให้ชะลอคดีดังกล่าวไว้ก่อน อย่างไรก็ดีหากเพื่อรอฟังความเห็นขออัยการศาล ทหารและศาลทหารจะทำความเห็นว่าส่งสำนวน ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่

ศาลอุทธรณ์ยื่นจำคุก “จตุพร” 2 ปี

ที่ศาลอาญา ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิ ปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประช ธาน นปช. เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท จากกรณีนายจตุพรขึ้นเวทีเมื่อวันที่ 11-17 ต.ค.52 ปราศรัยกล่าวหา นายอภิสิทธิ์ ประวิงเวลาทำความ เห็นเสนอต่อสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอพระราชทาน อภัยโทษให้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตามที่กลุ่ม เสือแดงร่วมกันลงชื่อถวายฎีกา รวมทั้งกล่าวหา นาย อภิสิทธิ์ ในทำนองเป็นฆาตกรสั่งฆ่าประชาชน โดย ศาลอาญาพิพากษาให้จำคุก 2 ปี และไม่รอกการ ลงโทษ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าประโยคปราศรัยที่นาย จตุพรไม่ใช้เป็นการกล่าววิพากษ์ด้วยความ เป็นธรรม เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ ส่วนที่จำเลยขอให้ มี การรอกการลงโทษนั้น ไม่มีเหตุให้รอกการลงโทษศาล

อุทธรณ์พิพากษายืน ทั้งนี้นายจตุพรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ศาลตีราคาหลักทรัพย์ 2 แสนบาท

พิพากษายืนยกฟ้อง "อนุศิษฐ์-จิรายุ"

อีกคดีหนึ่ง ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่นายกรณิ จาติกวณิช อดีต ร.มว.คลัง และนางวรรณ จาติกวณิช มอบอำนาจให้ทนายความเป็นโจทก์ยื่นฟ้องพรรคเพื่อไทย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.อ.อนุศิษฐ์ นาคกรพร อดีต ร.มว.ไอซีที และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา โดยศาลได้ยกฟ้องพรรคเพื่อไทยและนายยงยุทธ และรับฟ้องไว้เฉพาะ น.อ.อนุศิษฐ์ และนายจิรายุ ขณะที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์เห็นว่านายกรณิ โจทก์ที่ 1 เป็นบุคคลสาธารณะ ย่อมอยู่ในวิสัยปกติที่สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ดิชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถกระทำได้ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

นายกฯมั่นใจสาปมไอเคโอเห็นผล

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอรุณ มิชรา (Arun Mishra) ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Organization: ICAO) เข้าพบและหารือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. โดย พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เร่งแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทยให้เป็นรูปธรรม โดยเร็ว ขอบเขตที่ ICAO เห็นความสำคัญและเข้าใจสถานการณ์ของไทยเป็นอย่างดี นายฯฯ ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวมุ่งยกระดับระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยในทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะของ ICAO ขณะที่ ผอ.ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ICAO ได้ขอบคุณไทยที่อนุญาตให้ตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในประเทศไทย เชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนได้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรไทย และไทยถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญไม่แพ้กับ ICAO เท่านั้น แต่ไทยยังเป็นศูนย์กลางการบินทางอากาศ (air traffic) ของภูมิภาค

ไวออก ก.ม.อ้อมไม่หวังผลการเมือง

ต่อมาเวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า ที่ผ่านมามีไทยประสบปัญหาเชิงโครงสร้างกับดักใหญ่มี 3 เรื่อง คือ 1. กระบวนการทางกฎหมาย ตั้งแต่ปี 55-57 การออกกฎหมายล่าช้า มีเพียง 120 ฉบับ เพราะมีความขัดแย้งสูง รัฐบาลนี้เข้ามาสามารถเร่งออกกฎหมายได้ 172 ฉบับ การปรับปรุงกฎหมายระยะต่อไป ปี 59-60 จะเร่งในกลุ่มที่ 1 คือ กฎหมายในเชิงปฏิรูปตามนโยบายรัฐบาล กลุ่มที่ 2 คือ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูก รวมถึงกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาต่างๆ ต้องมีกฎหมายในเชิงบังคับใช้ข้างล่างด้วย และกลุ่มที่ 3 คือ กฎหมายเชิงปฏิรูปตามร่างรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่รัฐธรรมนูญกำหนด เช่น กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องออกภายใน 120 วัน สำหรับการแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลได้นำคดีสำคัญเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเท่านั้น เช่น คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คดีจำนำข้าว คดีคดียุบพรรค โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการภายใน ทั้งนี้ รัฐบาลวางรากฐานตามโรดแมป ระยะที่ 1 จนถึงปี 60 ที่เหลือจะบรรจุในแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการประเมินทุก 1-5 ปี 4 ช่วงคือ 4 แผน รวม 20 ปี

"บักตู" ด้รัฐบาลดูแลเกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ร.มว.เกษตรฯ กล่าว ว่า กรณีที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี แกนนำพรรคเพื่อไทย โทสต์เฟซบุ๊กโจมตีกระทรวงเกษตรฯ เรื่องระบบจัดการน้ำให้เกษตรกรนั้น ในส่วนของน้ำอุปโภคบริโภค มีบางส่วนต้องขอทำความเข้าใจร่วมกัน เช่น ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร เพราะจากความกังวลเรื่องน้ำท่วม ทำให้ปี 55-56 เก็บน้ำไว้ไม่เต็มเขื่อน และรัฐบาลขณะนั้นส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างกว้างขวาง ใช้น้ำจากเขื่อนไปมาก ส่งผลทำให้น้ำต้นทุนลดลง จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างระมัดระวังที่สุด แต่กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้นิ่งเฉยมีมาตรการช่วยเหลือ 8 มาตรการ เพื่อให้ผ่านวิกฤติได้ สำหรับการขุดลอกคูคลอง ก่อนดำเนินการรัฐบาลทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการ ไม่ใช่อิทธิพลบีบบังคับ ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ไม่ทุจริต หากมีจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

สนช.ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.นิติวิทย์ฯ

วันเดียวกัน เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.ท.พ.ญ.เรื่องผลพหุผล ประชามกธ.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ กล่าว ว่า สำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว คือการให้มีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมกับมีคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ จากนั้นมีสมาชิก สนช.อภิปรายทั่ววงจึงในมาตรา 5 ในที่สุดที่ประชุม สนช. มีมติเสียงข้างมาก 112 ต่อ 37 คะแนน เห็นชอบการแก้ไขของคณะกรรมการวิสามัญฯ ในมาตรา 5 และมีมติเอกฉันท์ 148 คะแนน เห็นชอบให้ร่างได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ลงมติเลือกผู้ตรวจการฯ 5 ก.ค.

ที่รัฐสภา คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการสรรหา ได้นัดประชุมเพื่อทบทวนการเสนอรายชื่อ นพ.เรวัต วิศรุตเวช ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากการประชุม สนช. มีมติไม่เห็นชอบให้ นพ.เรวัต เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเหตุให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-20 มิ.ย. และจะประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครพร้อมกับลงมติ ในวันที่ 5 ก.ค. อย่างไรก็ตาม ไม่จำกัดสิทธิการลงสมัครของนายเรวัตแต่อย่างใด

☆ มีต่อหน้า 15

☆ ต่อจากหน้า 11

ฉะ "สมชัย" โวยใส่ร้ายทำเสียกำลังใจ

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงข้อวิจารณ์ สปท. ว่าไม่มีผลงาน และการปฏิรูปของแม่น้ำ 5 สายล้มเหลวว่า ไม่เป็นธรรมต่อคนทำงาน การปฏิรูปเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 57 ถึงวันนี้ช่วยฟื้นฟูพัฒนาและปฏิรูปจากรัฐที่ล้มเหลวมาสู่ความสงบสันติ จนสามารถตั้งหลักได้ จึงปรึกษาประธาน สปท. ว่าควรตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อประสานงานกับภาคีภาคส่วนต่างๆ มาทำงานอย่างหนัก ช่วยผลักดัน

เรื่องปฏิรูปให้ลืบทหน้า อย่างไรก็ตาม วันลงนาม เอ็มโอยูมีสพท.ท่านหนึ่งปล่อยข่าวใส่ร้าย คอสมนิสต์ บางส่วนก็นำข่าวสารที่ผิดพลาดบิดเบือนเหล่านี้ไป วิจารณ์ต่อ โดยไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ ตรวจสอบ ถือเป็นการดูแคลนองค์กรเครือข่ายที่ ตั้งใจจะมาช่วยให้เสียหาย เสียกำลังใจ

ศาลไม่รับ "ยิ่งลักษณ์" ฟ้อง "จิรัชย์"

ที่ศาลอาญา ศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายจิรัชย์ มูลทองโรย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความผิดทางละเมิด โครงการรับจำนำข้าวเป็นจำเลย ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยคดีนี้ศาลมีคำสั่ง ตรวจสอบคำฟ้องโดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการไต่สวนมูลฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ระบุพฤติการณ์ ในคำฟ้องสรุปว่า วันที่ 8 เม.ย.58 นายจิรัชย์ได้ รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ โครงการรับจำนำข้าว ซึ่งจะต้องตรวจสอบเดินเผชิญสืบ คลังสินค้าที่เก็บข้าวสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีอยู่จริง ของปริมาณต้นทุนข้าวเปลือกแต่ละชนิดที่ชวานา นำมาเข้าโครงการ รวมทั้งจำนวนข้าวที่ได้จำหน่าย และระบายไปว่ามีปริมาณเท่าใดเพื่อหักทอนทาง บัญชีและตรวจดูว่าคงเหลือข้าวสารแต่ละชนิดใน คลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า หรือ อคส.จำนวน 1,626,395.18 ตัน และอยู่ในความครอบครองของ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. จำนวน 7,984,553.17 ตัน นั้นเป็นความจริงหรือไม่ ซึ่งเป็น หน้าที่ของจำเลยที่จะต้องไต่สวนพยานบุคคลตรวจสอบ เดินเผชิญสืบสถานที่เก็บข้าวสารให้ได้ความจริง โดยจำเลยในฐานะเจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิด ที่แขวงและเขตดุสิต กทม.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5348

Col.Inch: 12.34 Ad Value: 16,659

หน้า: 9(ขวา)

PRValue (x3): 49,977

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ลดสิทธิร้อยละ5ขนส่งนมชายกัมพูชา

ลดสิทธิร้อยละ5ขนส่งนมชายกัมพูชา

● เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบกรณีสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว นำนมโรงเรียนไปขายที่ประเทศกัมพูชา ว่า สหกรณ์ดังกล่าวยอมรับว่านำนมโรงเรียนไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อประเทศกัมพูชาจริง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ได้พิจารณาตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและอัตราเบี้ยปรับเห็นว่า การที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ผลิตนมโรงเรียนและมีการจำหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ระบุว่า

ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้รับจ้างขนส่งดำเนินการจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายเฉพาะภายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และภายในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจะถูกลดสิทธิทันทีร้อยละ 5

“ปัจจุบันสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นได้รับสิทธิ 605,162 กล่องต่อวัน ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรให้ผู้ประกอบการรายอื่นดำเนินการต่อเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง และจะนำเข้าประชุมในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายนนี้” นายธีรภัทร กล่าว

อัดงบพุ่งใจ ลด'นาปรัง' ลง5แสนไร่

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ เตรียมเสนอ ครม. อีกรอบ อนุมัติงบสนับสนุนลดปลูกข้าว นาปรังไปปลูกพืชอื่นแทน 5 แสนไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอโครงการไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว ฤดูนาปรัง ปี 2560 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ หลังจากที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กระทรวงกลับไปทบทวนวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการลงจากวงเงินเดิมเสนอของบกลางปีงบ 2559 วงเงิน 2,382 ล้านบาท

"ตอนนี้กำลังปรับตัวเลขใหม่ เพราะที่เสนอมานั้นสูงไป และจะได้เสนอเข้า ครม.ใหม่เร็วๆ นี้ เพราะเป็นโครงการที่จำเป็นและไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลือกในการปลูกพืชหลังนาแทนการปลูกข้าวในพื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา พื้นที่รวม 3 แสนไร่ ระยะเวลาโครงการ 1 ปี หรือตั้งแต่เดือน เม.ย. 2559-30 เม.ย. 2560

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า โครงการไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว มีเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2560 ลง 5 แสนไร่ จากปกติที่แต่ละปีมีการปลูกข้าวนาปรัง 5-9 ล้านไร่ และลดการใช้น้ำได้ 600 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าจ้างหว่านไถไร่ละ 3,000 บาท ค่าเมล็ดพันธุ์ไร่ละ 5 กก. และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ขณะที่ในปีนี้กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวสารจะอยู่ที่ 29 ล้านตัน สูงกว่าแผนส่งเสริมการปลูกข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ที่ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวสารไม่เกิน 27 ล้านตัน



เปิดงาน ● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดง และตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ เกียกกาย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559



รัชภัฏธรรมชาติ : ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรม และรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา ร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะ "รัชภัฏธรรมชาติ" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13973

Col.Inch: 10.83

Ad Value: 11,913

ภาพข่าว: มอบตราสัญลักษณ์

หน้า: 7(ล่างขวา)

PRValue (x3): 35,739

คลิป: ชาว-ดำ



มอบตราสัญลักษณ์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ เกียกกาย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

aukyjeerawan@gmail.com หรือโทร. 081-9887-973

พันวิฤตแล้ง เกษตรลุยทส. เร่งโครงการน้ำ

โพสต์ทูเดย์ - “อธิบดีฝนหลวง” ชี้ปีนี้รอดพันวิฤตภัยแล้ง เกษตรฯ เร่งโครงการบริหารจัดการน้ำ

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ปีนี้ถือว่าได้ก้าวข้ามวิฤตภัยแล้งแล้ว เพราะแนวโน้มฝนตกเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น โดยวันที่ 12 มิ.ย.มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 7 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มากกว่าที่ระบายออกวันละ 3 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ แผนทำฝนหลวงตั้งเป้าหมายเพิ่มน้ำต้นทุนอีก 3,000 ล้าน ลบ.ม. โดยอาศัยอิทธิพลจากร่องฝนช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. และพายุจรจากมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย. พร้อมเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าหารือกับ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการของกรมชลประทานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ 12 ปีของรัฐบาล (ปี 2558-2569) โดยมี 7 โครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วในปี นี้ แต่ยังมีติดขั้นตอนการอนุญาตใช้พื้นที่ของ ทส.ทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“แม้บางโครงการจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคสช.ได้มีคำสั่งที่ 9/2559 แล้ว แต่ ทส.ยังไม่อนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ ทำให้หลายโครงการจะไม่สามารถตั้งในปี 2560 ซึ่ง รมว.ทส.รับไปพิจารณาเพื่อให้งานเดินตามยุทธศาสตร์” นายสมเกียรติ กล่าว